



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

- สองปีหลังจากกลุ่มตาลีบันกลับมาใช้อำนาจในอัฟกานิสถาน

๒. สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

- เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอัฟกานิสถานหารือกับกลุ่มตาลีบันในประเด็นสิทธิสตรี

๑. สองปีหลังจากกลุ่มตาลีบันกลับมาใช้อำนาจในอัฟกานิสถาน (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นับเป็นเวลาสองปีที่กลุ่มตาลีบันเข้ายึดครองอัฟกานิสถาน การจำกัดด้านสิทธิสตรีได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะตกต่ำ

กลุ่มตาลีบันยึดเมืองหลวงคาบูลเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในขณะที่กองกำลังต่างชาติที่นำโดยสหรัฐฯ ถอนกำลังออกจากประเทศ ต่อมากลุ่มตาลีบันได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นและปกครองประเทศภายใต้หลักกฎหมายอิสลามตามการตีความกฎหมายของตน

ภายใต้การปกครองของตาลีบัน เด็กผู้หญิงถูกห้ามไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม เจ้าหน้าที่หญิงของสหประชาชาติและองค์กรไม่แสวงผลกำไรไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงาน เมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มตาลีบันยังมีการประกาศห้ามไม่ให้มีร้านเสริมสวย

สหประชาชาติได้เรียกร้องให้กลุ่มตาลีบันแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่กลุ่มตาลีบันไม่ทำตามคำขอดังกล่าว ซึ่งไม่มีประเทศไหนที่ยอมรับตาลีบันเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อัฟกานิสถานเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถดถอย และการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง เนื่องจากการสนับสนุนจากภายนอกประเทศหยุดชะงัก สหประชาชาติระบุว่าประชากรมากกว่า ๒ ใน ๓ ของประเทศต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Amir Khan Mutachi รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลตาลีบันได้จัดการเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการระงับการใช้จ่ายเงินสำรองของธนาคารกลาง

กลุ่มตาลีบันยังเรียกร้องให้มีการยอมรับรัฐบาลชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นมา แต่ประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้กลุ่มตาลีบันแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิสตรี ในขณะเดียวกันได้ให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาอาหารและการสนับสนุนด้านอื่น ๆ

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230815_04/ (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

๒. เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอู่ฟกานิสถานหารือกับกลุ่มตาลีบันในประเด็นสิทธิสตรี (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอู่ฟกานิสถาน กล่าวว่าเขาได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิสตรีในการหารือกับผู้นำตาลีบัน

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในอู่ฟกานิสถานได้ย้ายไปยังกาตาร์เป็นการชั่วคราว หลังจากกลุ่มตาลีบันยึดอำนาจในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยบางส่วนกลับมาทำงานในกรุงคาบูล เมืองหลวงของอู่ฟกานิสถานเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว

Okada Takashi เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอู่ฟกานิสถาน ได้พูดคุยกับประชาชนอู่ฟกานิสถานตลอดจนพบปะกับผู้นำตาลีบัน อีกทั้งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NHK ทางออนไลน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ Okada กล่าวว่า สองปีหลังจากที่กลุ่มตาลีบันกลับมาใช้อำนาจเมืองต่าง ๆ ดูเหมือนจะกลับสู่ภาวะปกติ แต่ผู้คนยังคงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากประชาชนกำลังเผชิญกับความยากลำบาก เช่น การขาดแคลนอาหาร ความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่หยุดชะงัก และเศรษฐกิจอยู่ในภาวะซบเซา

Okada พูดถึงสิทธิของสตรีและเด็กหญิงซึ่งถูกกีดกันในช่วงสองปีที่ผ่านมา เขากล่าวว่า ในหลายพื้นที่ของประเทศเด็กหญิงถูกกีดกันทางการศึกษาและโอกาสในการเข้าสังคมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ และกล่าวอีกว่า เขาบอกกับผู้นำตาลีบันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าการสนับสนุนของสตรีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศ

Okada หวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากสมาชิกกลุ่มตาลีบันหลายคนมีที่ท่าที่จะสนับสนุนการออกนโยบายที่ผ่อนคลายนมากขึ้นเกี่ยวกับสตรี

Okada Takashi เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอู่ฟกานิสถานเน้นย้ำถึงความตั้งใจของญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอู่ฟกานิสถานและหารือกับฝ่ายตาลีบันต่อไป

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230813_11/ (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

นางสาวสุภาภรณ์ หม่อโป่ง
นักศึกษาฝึกงาน
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖